

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" của Hà Nội

Sáng 6-10, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, không gian lịch sử văn hóa hồ Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình". Chương trình do Thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" (16-7-1999 - 16-7-2024).

"Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" gồm 3 phần chính: Ký ức Hà Nội; Dòng chảy di sản; Hà Nội: thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Chương trình tái hiện những mốc son lịch sử của Thủ đô qua các thời kỳ;

XEM TIẾP TRANG 2



Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" do Thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình".
Ảnh: TTXVN

Đà Nẵng có 2 sản phẩm nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Ngày 5-10, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2024. Ban tổ chức trao giải cho 11 cơ quan nhà nước và 15 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Trong đó, UBND thành phố Đà Nẵng nhận giải thưởng với giải pháp "Hệ thống giám sát điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng". Hệ thống này của thành phố đã liên kết các hệ thống chuyên ngành, phục vụ chỉ đạo điều hành, điều phối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhằm tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công. Tỷ lệ xử lý, phản hồi ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị qua hệ thống đạt 99,7%, trong đó đã xử lý, phản hồi đúng hạn đạt 91,3%.

Sở Thông tin và Truyền thông

XEM TIẾP TRANG 2



Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa), đại diện UBND thành phố nhận giải thưởng với giải pháp "Hệ thống giám sát điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng".
Ảnh: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nỗ lực cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính

Từ kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và áp dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2024 do thành phố ban hành, các địa phương, đơn vị đang nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng.

TRANG 2

Chuẩn bị nhân lực đón đầu thị trường công nghệ tài chính

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, một số trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng đã từng bước triển khai đào tạo ngành công nghệ tài chính (fintech), hướng đến cung cấp lao động cho thị trường khi thành phố xây dựng thí điểm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

TRANG 3



Sinh viên trải nghiệm học tập tại Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo - VKU Fintech Hub, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.
Ảnh: NGỌCHÁ

THỜI SỰ & BÀN LUẬN

Tạo điều kiện tối đa để Đà Nẵng phát triển

HOÀNG ANH

Ngày 30-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mở ra chặng đường mới phát triển thành phố.

Nghị quyết số 169/NQ-CP tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của Đà Nẵng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, đồng thời đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

cùng 19 nhiệm vụ, đề án cụ thể nhằm đưa Đà Nẵng trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, mang tầm cỡ khu vực. Trong đó, các trụ cột phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường được xem xét một cách toàn diện và hài hòa.

Một điểm nổi bật trong chương trình hành động này là việc nhấn mạnh phát triển kinh tế biển, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao là những lĩnh vực mà Đà Nẵng có tiềm năng lớn và đã bắt đầu có những bước đi chiến lược. Đặc biệt, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ dừng lại ở việc phát triển cơ sở

XEM TIẾP TRANG 2

Thu ngân sách nội địa "về đích" sớm

Lũy kế thu nội địa 9 tháng năm 2024 trên địa bàn thành phố là 16.942,6 tỷ đồng, đạt 107,3% dự toán năm 2024 và bằng 134% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, thu ngân sách nội địa "về đích" sớm 3 tháng, đây là kết quả từ nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp với quyết tâm "tăng tốc" từ đầu năm đến nay.

TRANG 3



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (quận Liên Chiểu).

Ảnh: M.Q

GDP quý 3-2024 tăng 7,40%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3-2024 ước tính tăng 7,40% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, GDP ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố sáng 6-10, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,58%, chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2021 trong giai đoạn 2020-2024, đóng góp 4,08% vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, đóng góp 48,88%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 11,41%, đây là mức tăng cao nhất của cùng kỳ các năm trong 6 năm gần đây. Khu vực dịch vụ tăng 7,51%, đóng góp 47,04%. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 9 tháng năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,20%, (đóng góp 5,37%) chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2020 trong giai đoạn 2020-2024 do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 3, nên tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ các năm trước.

XEM TIẾP TRANG 2

Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai

Ngày 5-10, tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Thanh Khê), từ sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10) và ký kết chương trình phối hợp lồng ghép kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024-2029.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Cục quản lý địa điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp

XEM TIẾP TRANG 2

TRONG SỐ NÀY

Ngõ cụt sau một năm xung đột ở Gaza

TRANG 6

Đa dạng các giải thể thao cho công nhân, viên chức, lao động

TRANG 6

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ

Giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc...

TRANG 5



Thủ tướng Phạm Minh Chính dự "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" của Hà Nội

(TIẾP THEO TRANG 1)

giới thiệu, trình diễn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các lễ hội và các làng nghề tiêu biểu của thủ đô. Đây là sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội, được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng truyền thông đặc biệt, lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của Thủ đô đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là màn tái hiện sống động hình ảnh đoàn quân tiến về tiếp quản Hà

Nội trong thời khắc lịch sử ngày 10-10-1954 trong rợp trời cờ hoa và niềm hân hoan chiến thắng, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ, ác liệt với biết bao hy sinh, mất mát và tinh thần anh dũng, bất khuất của nhân dân ta trước một kẻ thù hùng mạnh, viết nên bản anh hùng ca trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta.

Chinhphu.vn

GDP quý 3-2024 tăng 7,40%

(TIẾP THEO TRANG 1)

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,19% (đóng góp 46,22%), trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,76%. Khu vực dịch vụ tăng 6,95% (đóng góp 48,41%), trong đó một số ngành dịch vụ thị trường duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của toàn nền kinh tế như: bán buôn và bán lẻ tăng 7,56% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 11,03%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,47%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9,48%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 9 bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 và mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản của nhiều tỉnh phía Bắc. Tuy vậy, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý 3 và 9 tháng năm 2024 của cả nước vẫn duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

B.T (Theo TTXVN)

Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai

(TIẾP THEO TRANG 1)

và Phát triển nông thôn) Nguyễn Văn Tiến cho biết, chủ đề của ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10) năm nay là "Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai" với nhiều hoạt động thiết thực; qua đó, đã lan tỏa định hướng lấy trẻ em làm trung tâm trong các hoạt động nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, cũng như tạo sân chơi bổ ích, phát huy phong trào tìm hiểu kiến thức phòng, chống thiên tai cho trẻ em và cộng đồng trên cả nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban chỉ huy Phòng, chống

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đăng Huy cho rằng, thời gian đến, sau khi chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục và Đào tạo được triển khai sẽ có nhiều hoạt động ngoại khóa lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai được tổ chức rộng rãi trên toàn thành phố với quyết tâm đưa những kiến thức về phòng, chống thiên tai đến với từng học sinh, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai.

HOÀNG HIỆP

Đà Nẵng có 2 sản phẩm nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(TIẾP THEO TRANG 1)

thành phố Đà Nẵng cũng được vinh danh với giải pháp "Nền tảng giám sát hành trình số". Nền tảng này nằm trong hệ sinh thái ứng dụng thành phố thông minh của thành phố được triển khai từ tháng 8-2022, cung cấp ứng

dụng trên điện thoại di động phục vụ người dân, tài xế xe cấp cứu, kíp cấp cứu. Ngoài ra, còn có phiên bản web, bản đồ trên màn hình để phục vụ điều hành, quản lý của Trung tâm Cấp cứu và Sơ Y tế thành phố. Qua khảo sát,

mức độ hài lòng của người dân đối với nền tảng là 4,8 trên 5 sao.

Vietnam Digital Awards là giải thưởng thường niên, được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nhằm tôn vinh những thành tựu

chuyển đổi số xuất sắc của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân đã góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

CHIẾN THẮNG

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3-2024 đạt 7,6 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 3-2024 là 7,6 triệu đồng, tăng 176.000 đồng so với quý trước và tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

So với quý trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 không đáng kể (đạt 2,4%), cao hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động quý 3-2023 là 0,3

điểm phần trăm (quý 3-2023 đạt 2,1%). So với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3-2024 tăng lên ở hai khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, thu nhập bình quân tháng của người lao động giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, quý 3-2024, thu nhập bình quân tháng của

lao động tăng lên ở hầu hết các ngành kinh tế. Một số ngành ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá như: Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là 11,9 triệu đồng, tăng 12,7%, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 11,3 triệu đồng, tăng 11,2%, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 12,7 triệu đồng, tăng 10,3%, tương

ứng tăng 1,2 triệu đồng; công nghiệp chế biến chế tạo là 8,3 triệu đồng, tăng 6,7%, tương ứng tăng 524.000 đồng. Tính chung 9 tháng năm 2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,6 triệu đồng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động làm việc trong một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân khá hơn với cùng kỳ năm trước.

TTXVN

39 cá nhân đoạt giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" năm 2024

Ngày 5-10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2024); trao các giải thưởng: "15 tháng 10", "Thanh niên sống đẹp", "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi", khen thưởng công tác hiến máu tình nguyện năm 2024. Đây là dịp tôn vinh, khen thưởng những cán bộ, hội viên tiêu biểu trong các hoạt động phong trào hội, có nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. 2024 là



Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tuyên dương các cá nhân đoạt giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" năm 2024. Ảnh: N.Q

năm đầu tiên Hội LHTN thành phố tuyên dương giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" cho 39 cá nhân tiêu biểu, những tấm gương điển hình trong rèn luyện, lao động, công tác, có sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính. Dịp này, ban tổ chức tuyên dương 17 cán bộ hội đoạt giải thưởng "15 tháng 10"; trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho 18 cá nhân; khen thưởng 7 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2024.

NGỌC QUỐC

Đà Nẵng có thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính đến ngày 3-10, cả nước có 163 thương nhân tại 23 tỉnh, thành phố được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 38 thương nhân, thành

phố Đà Nẵng có 1 thương nhân là Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Nhật Thành (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) với thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đến hết ngày 23-5-2028. Được biết, để được công nhận là thương nhân xuất khẩu gạo cần đáp ứng

các điều kiện: có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; có ít nhất 1 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến

thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

MINH LÊ

Chính trị

Nỗ lực cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính

Từ kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và áp dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2024 do thành phố ban hành, các địa phương, đơn vị đang nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng.

Theo Sở Nội vụ, Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2024 được xây dựng trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể hóa các vấn đề trọng tâm liên quan đến CCHC theo kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của UBND thành phố. Các tiêu chí gắn với chủ đề năm 2024 của UBND thành phố về đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và việc triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, dùn dẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay; và một số nội dung liên quan trực tiếp đến quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tập trung kiểm tra các hồ sơ quá hạn, trễ hạn.

Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Ngô Ngọc Hậu cho biết, kết quả xếp hạng CCHC năm 2023 của quận Cẩm Lệ có cải thiện so với năm 2022, từ hạng 4 lên hạng 3 loại xuất sắc. Trên cơ sở phân tích các mặt đạt được và hạn chế trong công tác CCHC, quận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nhằm cải thiện thứ hạng CCHC trong năm 2024. UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận nếu quản lý, điều hành không tốt các nội dung



Giao dịch tại bộ phận "Một cửa" tại Trung tâm Hành chính quận Cẩm Lệ. Ảnh: PV

CCHC để ảnh hưởng đến kết quả chung của UBND quận; lấy kết quả CCHC là một trong những nội dung trọng tâm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét thi đua hằng năm đối với tập thể cũng như thủ trưởng, công chức các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận thường xuyên, tích cực rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình và để xuất cắt giảm thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ, hoặc các thủ tục gộp để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân trong giải quyết TTHC cũng như góp phần nâng cao chất lượng CCHC chung trên địa bàn quận. Trong 8 tháng đầu năm, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) có tỷ lệ hồ sơ sớm và đúng hạn đạt hơn 99%. Công tác xây dựng chính quyền

điện tử, chính quyền số tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số, bút phê xử lý văn bản, luân chuyển xử lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ rất cao. Số lượt công dân chứng thực điện tử tăng vượt bậc so với năm 2023.

Năm 2023, huyện Hòa Vang được xếp loại tốt với vị trí thứ 6 trong khối các quận, huyện. Trưởng phòng Nội vụ huyện Ngô Duy Quang cho hay, dù chỉ số có cải thiện so với năm 2022, song thứ hạng CCHC của huyện vẫn còn thấp. Kết quả thẩm định, đánh giá đã phản ánh khách quan công tác CCHC của huyện trong năm 2023, từ đó giúp huyện định hướng, có giải pháp hợp lý chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của huyện trong năm 2024. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa

phương phân công bộ phận, công chức tham mưu thực hiện khắc phục và nâng cao các chỉ số thực hiện thường xuyên trong năm 2024. Trên cơ sở đó, bám sát kế hoạch CCHC năm 2024 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện các nhiệm vụ CCHC do cấp trên giao; có sản phẩm thực hiện cụ thể, bảo đảm các nhiệm vụ CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên tại cơ quan, đơn vị theo bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của thành phố. Đồng thời, khắc phục các hạn chế như không thực hiện xin lỗi công dân khi trễ hạn giải quyết thủ tục hành chính; không hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao từ mức 90% trở lên; có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật trong năm.

Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Thanh Khê Trương Thanh Toàn, để cải thiện thứ hạng chỉ số CCHC, quận tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết. UBND quận chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; nghiêm cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích tổ chức, công dân tham gia thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận chú trọng rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động.

TRỌNG HUY

Tạo điều kiện tối đa để Đà Nẵng phát triển

(TIẾP THEO TRANG 1)

hạ tầng vật chất mà còn đặt ra những yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc.

Nhìn vào thực tế, Đà Nẵng đã có những bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển đô thị và kinh tế những năm gần đây. Để đạt được những mục tiêu mà nghị quyết đặt ra, thành phố sẽ phải vượt qua nhiều thách thức. Cơ sở hạ tầng cần được nâng cấp đồng bộ để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao cần được đào tạo bài bản. Đồng thời, quan trọng hơn hết, thành phố cần phải xây dựng được một hệ sinh thái kinh tế bền vững, bao gồm việc phát triển đồng thời công nghệ số và bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là cơ hội lớn để Đà Nẵng không chỉ khẳng định vị thế của mình trong nước mà còn vươn tầm ra khu vực và quốc tế.

Nghị quyết không chỉ định hướng, nêu nhiệm vụ cụ thể mà còn nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương trong việc triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút nhân tài, thu hút vốn đầu tư, thu hút công nghệ, thị trường quốc tế đều đã được đặt ra, giúp Đà Nẵng có đủ nguồn lực để tiến xa hơn.

Bên cạnh đó, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc tham gia xây dựng thành phố cũng được nhấn mạnh. Chính phủ khuyến khích phát triển mô hình hợp tác công - tư (PPP), thu hút nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục, y

tế, thương mại điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và công nghệ. Đây là một chiến lược cần thiết để huy động tối đa các nguồn lực xã hội, đồng thời tạo ra một cơ chế phát triển bền vững và tự chủ cho thành phố.

Việc ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với Đà Nẵng, một thành phố có vai trò chiến lược trong sự phát triển chung của cả nước. Những nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đưa ra không chỉ là kim chỉ nam cho sự phát triển của Đà Nẵng trong tương lai gần mà còn là cơ hội để thành phố vươn xa trên bản đồ khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Đà Nẵng và các địa phương liên quan càng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể người dân, doanh nghiệp địa phương là yếu tố then chốt.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Đảng bộ và chính quyền Đà Nẵng đã chứng minh sự chủ động trong việc triển khai nghị quyết qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và có lộ trình rõ ràng và đạt được những kết quả tích cực ban đầu. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc đưa Đà Nẵng phát triển theo đúng định hướng đã đề ra.

Cùng với sự hỗ trợ của Chương ương, sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chắc chắn là động lực để Đà Nẵng tiến xa hơn, trở thành một đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững, xứng tầm với vị thế mà Nghị quyết số 43-NQ/TW đã đề ra.

H.A

Chuẩn bị nhân lực đón đầu thị trường công nghệ tài chính

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, một số trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng đã từng bước triển khai đào tạo ngành công nghệ tài chính (fintech), hướng đến cung cấp lao động cho thị trường khi thành phố xây dựng thị trường khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Đón đầu thị trường công nghệ tài chính

Theo TS. Trần Thế Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng phát triển fintech. Tỷ lệ sử dụng internet của người dân cao (80% dân số), sử dụng điện thoại thông minh cũng tương tự (84%, dự báo sẽ tiệm cận 100% trong thời gian ngắn). Thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh. Bên cạnh đó, phương thức thanh toán không tiền mặt đang được khuyến khích. Nhiều người dân Việt Nam hiện sử dụng các loại ví điện tử. Mã QR trở thành phương thức thanh toán thay thế cho sử dụng tiền mặt, đặc biệt sau Covid-19, thanh toán không tiền mặt phát triển nhanh chóng.

Số lượng công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech đang tăng, làm nên nền tảng ban đầu cho hệ sinh thái của fintech Việt Nam, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho người dân, doanh nghiệp: Ngân hàng số (neobank), cho vay số, thanh toán số (chiếm tỷ trọng cao nhất của ví điện tử Momo, VNPAY, ViettelPay, ZaloPay, ShopeePay, SePay,...), hay đầu tư quản lý tài sản số, công nghệ bảo hiểm số (2-3%). Theo xu thế, fintech tại Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển. "Ngành fintech ở Việt Nam thời gian qua liên tục tăng trưởng giá trị giao dịch của toàn thị trường fintech trong 3 năm 2021-2023 đạt 27,2 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt khoảng 31,6 tỷ USD vào năm 2024. Tổng



Sinh viên trải nghiệm học tập tại Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo - VKU Fintech Hub, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Ảnh: NGỌC HÀ

đầu tư vào thị trường fintech Việt Nam năm 2022 là 138 triệu USD, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024", TS. Trần Thế Sơn cho biết.

Đồng quan điểm, PGS.TS. Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, nhìn nhận đây là lĩnh vực tuy còn mới ở Việt Nam so với một số nước trong khu vực như Singapore, Malaysia..., nhưng có nhu cầu nhân lực lớn, vừa cần kiến thức tài chính - ngân hàng, vừa cần năng lực ứng dụng công nghệ 4.0. Đón đầu xu thế thị trường, Trường Đại học Kinh tế sớm mở ngành công nghệ tài chính (fintech) từ năm 2022. Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ tài chính cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về lĩnh vực công nghệ tài chính, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong bối cảnh kỷ nguyên số. Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên am hiểu về công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính, có năng lực sáng tạo và các kỹ năng để có thể tạo ra sự đổi mới trong các hoạt động tài chính trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. "Các khóa tuyển sinh đầu tiên ngành fintech của trường đều tuyển

đủ chỉ tiêu với chất lượng đầu vào khá cao. Số lượng hồ sơ xét tuyển cao cho thấy tiềm năng phát triển của xu thế phát triển kinh tế số", PGS.TS. Lê Văn Huy chia sẻ.

Sau Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn dự kiến mở ngành công nghệ tài chính vào năm 2025. Trước khi chính thức mở ngành công nghệ tài chính, nhà trường đã và đang đào tạo chuyên ngành và các ngành có liên quan hữu cơ như thương mại điện tử, quản trị tài chính số, marketing số. Các ngành này đều có liên quan đến công nghệ tài chính, rõ nhất là xử lý các giao dịch tài chính.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực

Ngày 30-9, Chính phủ có Nghị quyết số 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, chương trình hành động nêu nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghiệp

công nghệ cao khác; chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành Khu phố tài chính quốc tế An Đồn... Để chuẩn bị cho đào tạo ngành công nghệ tài chính và các ngành công nghệ cao khác, các trường đại học thành viên đẩy mạnh phối hợp có hiệu quả giữa cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, doanh nghiệp.

Tháng 8-2024, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) khánh thành và bàn giao Không gian sáng tạo số (DUE-MB Digital Hub) cho Trường Đại học Kinh tế theo chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác của hai bên trước đó. DUE-MB Digital Hub được thiết kế mô phỏng một ngân hàng số, được trang bị các màn hình hiện đại và các tablet được cài đặt những phần mềm và nền tảng giáo dục Bee Class do MB phát triển, phục vụ cho trải nghiệm số, tập trung vào chuyển giao tri thức ngân hàng số (Digital Banking) và fintech theo mô hình thực nghiệm.

Cũng trong tháng 9, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn khai trương "Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo - VKU Fintech Hub". Đây là dự án thuộc nhóm hạng mục lớn, gắn liền với Trung tâm đổi mới sáng tạo thuộc dự án ODA của Chính phủ Hàn Quốc (quy mô 1.500m²) đang được triển khai tại VKU (do Tập đoàn Hanwha Life Hàn Quốc và Quỹ Chulfund Korea tài trợ). "Việt Nam chúng ta có lực lượng lao động dồi dào, nhưng nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu cao của ngành fintech vẫn còn khá hạn chế. Một trong những lý do chính là sự thiếu hụt các chương trình đào tạo liên ngành, tại các cơ sở giáo dục đại học. Do đó, cần đào tạo ra những chuyên gia fintech có khả năng phát triển các dịch vụ sáng tạo mang tầm quốc tế, dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đặc biệt là nhân lực liên ngành - những người vừa có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, vừa hiểu biết về tài chính - ngân hàng và đồng thời sử dụng ngoại ngữ thành thạo", PGS. TS. Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, chia sẻ. NGỌC HÀ

Hơn 12,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tổng số 12,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 10,8 triệu lượt người, chiếm 84,9% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt gần 1,8 triệu lượt người, chiếm 13,8% và tăng 68,1%; bằng đường biển đạt gần 165.700 lượt người, chiếm 1,3% và tăng 158,7%. Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng đã

thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.703.400 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 16,7%.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2024 ước đạt 45.600 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước do các địa phương ngay từ đầu năm đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế. Báo Tin tức

Hơn 26.000 vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 được đặt mua sau 2 giờ mở bán

Từ 8 giờ sáng 6-10, ngành Đường sắt mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chỉ sau hai giờ mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ 2025, đã có 26.000 vé được khách hàng đặt mua, con số này cao hơn nhiều so với dịp mở bán Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, thanh toán online khoảng 17.000 vé, thanh toán tiền mặt hơn 9.000 vé. Ngoài bán vé trực tiếp, hành khách có thể đặt vé tàu Tết Nguyên đán 2025 qua các kênh như: website của Đường sắt Việt Nam, ví điện tử (MoMo, VNPAY, ZaloPay, ViettelPay), ứng dụng di động, tổng đài bán vé và nhiều kênh phân phối khác.

Theo ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, từ ngày 1-10, ngành đường sắt đã ngưng

tính năng "mua vé giữ chỗ trả tiền sau" khi hành khách mua vé online. Thay vào đó, hành khách phải thanh toán ngay khi đặt vé để tránh tình trạng giữ chỗ ảo. Giá vé tàu Tết năm 2025 tăng từ 4% đến 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy theo từng hành trình và loại tàu. Điểm mới năm nay là ngành đường sắt không bán ghế phụ, đồng thời cải tạo 11 toa ghế ngồi thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước. Theo kế hoạch hiện nay, Tết Nguyên đán 2025 sẽ có 388 chuyến tàu với 167.000 chỗ, giảm 38.000 chỗ so với năm 2024. Nếu nhu cầu tăng cao, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách trong các ngày cao điểm trước và sau Tết. ITXVN

Kinh tế

Thu ngân sách nội địa "về đích" sớm

Lũy kế thu nội địa 9 tháng năm 2024 trên địa bàn thành phố là 16.942,6 tỷ đồng, đạt 107,3% dự toán năm 2024 và bằng 134% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, thu ngân sách nội địa "về đích" sớm 3 tháng, đây là kết quả từ nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp với quyết tâm "tăng tốc" từ đầu năm đến nay.

Các sắc thuế chính tăng khá so với cùng kỳ

Tính đến ngày 30-9, có 13/16 khoản thu, sắc thuế nội địa tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) là 8.919,7 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán và bằng 144,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng thu do hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn đang dần lấy lại đà tăng trưởng; các hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi động với nhiều chương trình kích cầu được triển khai đồng loạt, thu hút dòng đảo người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, việc thay đổi cơ cấu sản phẩm của nhiều công ty như tập trung sản xuất những sản phẩm có giá trị cao, tăng sản lượng gia công cũng là một trong những yếu tố góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Thu từ thuế phí và thu khác ngân sách là 6.840,6 tỷ đồng, đạt 118,6% dự toán và bằng 120,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng thu chủ yếu do hiệu quả từ chính sách gia hạn thêm thị thực nhập cảnh đối với khách quốc tế; các chương trình kích cầu du lịch, cùng như sự nỗ lực của các cấp chính quyền nên hoạt động du lịch ngày càng khởi sắc và thu hút đông đảo khách quốc tế du lịch đến Việt Nam. Cụ thể, phí cấp thị thực và các giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài là 147,6 tỷ đồng, tăng 66,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải duy trì mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2023, các loại hình vận tải đường bộ tiếp



Hoạt động tại bộ phận "Một cửa" của Cục Thuế thành phố. Ảnh: M.Q

9 tháng, thu nợ thuế 3.643,4 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2024, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 738 đơn vị, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 469,2 tỷ đồng (bằng 107,9% so với cùng kỳ); ban hành 12.702 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế. Tổng số nợ thuế thu được của 9 tháng là 3.643,3 tỷ đồng (thu qua cưỡng chế là 735,5 tỷ đồng); trong đó: thu của năm trước chuyển sang 1.284,9 tỷ đồng (thu qua cưỡng chế là 430 tỷ đồng, thu phát sinh trong năm 2.358,4 tỷ đồng (thu qua cưỡng chế là 305,5 tỷ đồng).

tục giữ đà tăng trưởng khá cả về vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân. Sản lượng xăng, dầu, mỡ nhờn và nhiên liệu bay tiêu thụ 9 tháng năm 2024 là 688,9 triệu lít, tăng 42,4 triệu lít so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất 9 tháng năm 2024 là 1.182,4 tỷ đồng, đạt 62,2% dự toán và bằng 150,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng thu vì tiền sử dụng đất nộp bổ sung do xác định lại giá đất. Đơn cử Công ty CP Đầu tư Phương Trang nộp 119,2 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân (nhà đầu tư thứ cấp) nộp tiền thu hồi do giảm 10% và tiền sử dụng đất thất

thu do xác định lại giá đất như Công ty CP Sao đỏ Đà Nẵng nộp 45,3 tỷ đồng. Ngoài ra, phát sinh số nộp tiền sử dụng đất do Công ty CP Địa Cầu nộp 12,6 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm nộp 28,2 tỷ đồng và Công ty CP Mỹ Phước nộp 25,9 tỷ đồng. Số tiền này do các đơn vị tự xác định và nộp trước tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch.

Nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất

Theo đánh giá của Cục Thuế thành phố, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 113,5% dự toán

và bằng 133% so cùng kỳ, điều này cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Đồng thời, cơ quan thuế đã đẩy mạnh các hoạt động thanh tra - kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp có rủi ro cao trong một số lĩnh vực ngành nghề. Tuy nhiên, để bảo đảm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2024 từ 5-7% so với số thực hiện năm 2023 do HĐND thành phố giao, Cục Thuế nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Ông Lưu Đức Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố cho biết, ngành thuế tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu, khai thác tăng thu đối với các ngành nghề, lĩnh vực còn rủi ro về thuế theo Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 25-6-2024 của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế giai đoạn năm 2024-2025 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý để tăng nguồn thu từ tiền sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành dự toán Trung ương giao. Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế từ khi thành lập đến nay thường xuyên đôn đốc, tập trung phối hợp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là khu đất đã có mặt bằng, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ "chây ỳ", đề nghị cấp có thẩm quyền lý thu tục thu hồi chủ trương giao đất và thực hiện kêu gọi đầu tư dự án khác theo quy định. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục tăng cường rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, các quy trình giải quyết, xử lý hồ sơ cho người nộp thuế, tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. MAI QUẾ

Dùng chủ trương thí điểm để tổ chức đấu giá cho thuê kinh doanh quầy ẩm thực - lưu niệm

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa thông tin về việc dùng chủ trương thí điểm để tổ chức đấu giá cho thuê kinh doanh quầy ẩm thực - lưu niệm tại khu vực công viên Biển Đông và phía nam nhà hàng Mỹ Hạnh thuộc địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Theo đó, từ tháng 3-2012 đến tháng 3-2013, để khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ du lịch tại một số khu vực bãi biển phục vụ người dân và du khách, trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng), UBND thành phố đồng ý chủ trương cho phép thí điểm triển khai 10 quầy ẩm thực - hàng lưu niệm tại khu vực trên. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện thí điểm 10 quầy ẩm thực - hàng lưu niệm đã ký cam kết gửi Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có nội dung: "... tự tháo dỡ quầy và bàn giao mặt bằng cho ban quản lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của ban quản lý; nếu như: ... UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản thu hồi mặt bằng hoặc di chuyển đến vị trí khác".

Sau khi có chủ trương thí điểm của thành phố, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã bàn giao mặt bằng cho các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm tự thiết kế lắp dựng các quầy, triển khai hoạt động kinh doanh và các doanh nghiệp, cá nhân này đã được miễn phí sử dụng mặt bằng kinh doanh (mỗi quầy 75m²) tính đến nay là hơn 12 năm (tháng 3-2012 đến tháng 9-2024). Đến nay, căn cứ Luật số 15/2017/QH14 ngày 21-

6-2017 về quản lý sử dụng tài sản công và Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013 (nay được thay thế Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18-1-2024), để quản lý, sử dụng tài sản công bảo đảm đúng quy định tránh thất thoát, lãng phí, thành phố đã phê duyệt Phương án quản lý, khai thác và đấu giá công khai, rộng rãi; đồng thời có văn bản chấm dứt hoạt động thí điểm, yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện thí điểm 10 quầy ẩm thực - hàng lưu niệm bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30-9-2024 để tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chủ trương của thành phố, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã nhiều lần thông báo và tổ chức các buổi làm việc với các doanh nghiệp, cá nhân cũng như gửi Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để thông tin, giải thích chủ trương, quy định về quản lý tài sản công, quy định về đấu giá liên quan đến chủ trương dùng thí điểm, lợi ích của doanh nghiệp, cá nhân đã được hưởng khi tham gia thí điểm và thông báo thời gian bàn giao mặt bằng theo chủ trương của thành phố và bằng cam kết do các doanh nghiệp, cá nhân đã ký khi tham gia thí điểm. Đến thời điểm hiện nay, có 3 quầy đồng ý dùng kinh doanh, 7 quầy vẫn chưa chấp hành chủ trương của thành phố. Trong thời gian đến, Ban Quản lý tiếp tục phối hợp cùng địa phương vận động, yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh quầy ẩm thực, lưu niệm dùng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng để tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. CAO MINH

Dinh dưỡng dự phòng hỗ trợ điều trị bệnh

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đẩy mạnh hoạt động khám, tư vấn dinh dưỡng hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh, nhất là các bệnh lý không lây nhiễm, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân một cách chủ động, bền vững.

Hàng tháng, bệnh nhân Hoàng Văn Nam (62 tuổi, phường Hòa Hiệp Nam) đều đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu khám, lấy thuốc bảo hiểm y tế điều trị bệnh tiểu đường tuyp 2. Ông Nam phát hiện và sống chung với bệnh tiểu đường đã 5 năm nay. Ngoài việc uống thuốc theo kê đơn, hướng dẫn của bác sĩ, ông chủ động tìm hiểu chế độ dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe. "Khi đến khám, ngoài bác sĩ chuyên khoa thì tôi được các bác sĩ, nhân viên y tế chuyên ngành dinh dưỡng tư vấn thêm về chế độ ăn uống, sinh hoạt để hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Điều này rất cần thiết, giúp hạn chế việc lệ thuộc vào thuốc", ông Nam cho biết. Các bác sĩ Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm (Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) giúp ông Nam hiểu rõ nguyên nhân bệnh, các biến chứng kèm theo. Đặc biệt, phần lớn thời gian các nhân viên y tế tập trung chăm sóc, tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt giúp hỗ trợ tốt quá trình điều trị bệnh như ăn vừa đủ với nhu cầu cơ thể; ăn chậm nhai kỹ; bữa ăn phải có đủ chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất xơ; thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tránh hăm nướu, xay nhuyễn



Nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân sau khi được khám lâm sàng. Ảnh: PHAN CHUNG

hoặc nấu ở nhiệt độ quá cao... Theo Thạc sĩ, bác sĩ Võ Phạm Mi Trang, Trưởng khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, để phục vụ và hỗ trợ tốt hơn nhu cầu người bệnh, Trung tâm Y tế quận thành lập Phòng khám, tư vấn dinh dưỡng bệnh lý mạn tính không lây với mục đích giúp bệnh nhân hiểu rõ vai trò dinh dưỡng trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chủ động. Theo đó, dinh dưỡng tốt giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật, đồng thời điều hòa các rối loạn chuyển hóa làm giảm mức độ bệnh, nhất là các bệnh như: bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, suy thận, suy tim, bệnh lý về gan, dạ dày... "Mất cân bằng về dinh dưỡng đều không tốt cho người bệnh. Thiếu dinh dưỡng sẽ làm giảm sức đề kháng, với người bệnh nằm viện sẽ làm tăng tỷ lệ biến chứng, thời

gian nằm viện kéo dài, làm tăng chi phí điều trị. Ngược lại, thừa dinh dưỡng sẽ là một trong những yếu tố tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như: tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, thừa cân, béo phì, các bệnh tim mạch. Khi người bệnh đang có vấn đề về sức khỏe, nếu ăn uống không đúng cách sẽ làm bệnh càng nặng thêm", bác sĩ Trang cho biết. Xuất phát từ thực tế này, các bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh mạn tính không lây nhiễm ngoài việc kết hợp điều trị thuốc để đạt mục tiêu sẽ được hướng dẫn một chương trình, chế độ dinh dưỡng phù hợp. Dựa trên tình trạng bệnh lý, các bác sĩ lên thực đơn chi tiết cân đối đủ lượng đạm, đường, chất béo theo chương trình chăm sóc cá nhân hóa. Thông qua các phần mềm, ứng dụng, nhân

viên y tế theo dõi, tư vấn hàng ngày, giải đáp các thắc mắc cho bệnh nhân khi cần. Đối với bệnh nhân lớn tuổi, nhân viên y tế soạn các nội dung đơn giản, ngắn gọn, súc tích giúp hiểu và áp dụng một cách dễ dàng.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, dinh dưỡng đúng, đủ đóng vai trò hết sức quan trọng để duy trì sức khỏe tốt, dự phòng các bệnh lý, nhất là bệnh lý chuyển hóa không lây nhiễm. Song song với điều trị bằng thuốc và nhiều phương pháp can thiệp khác, người bệnh cần tăng cường khả năng dự phòng bệnh bằng việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng. Đơn cử, thời gian gần đây, việc thừa cân, béo phì do mất cân đối trong chế độ dinh dưỡng đã làm gia tăng một số bệnh mạn tính không lây. Đây là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, rối loạn cơ xương, tạo tâm lý mặc cảm, stress. "Trong các hoạt động thực hiện mục tiêu y tế, dân số, trung tâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại địa phương về vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Người dân thay đổi thói quen về lối sống, chế độ ăn uống sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, là cơ sở đẩy lùi các bệnh lý nguy hiểm không lây nhiễm. Hoạt động dự phòng từ dinh dưỡng nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, giảm gánh nặng y tế và nhiều hậu quả, hệ lụy khác có thể gây ra do bệnh tật", bác sĩ Vinh cho biết.

PHAN CHUNG

Cảnh giác với tội phạm cướp giật tài sản

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của người đi đường, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Để chủ động phòng ngừa với loại tội phạm này, ngoài những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp, người dân cần chủ động nêu cao tinh thần phòng ngừa, cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

Hành động liều lĩnh, manh động của tội phạm khiến nhiều người lo lắng, bất an. Theo chị Nguyễn Thị Phương (quận Sơn Trà), hoạt động của bọn cướp giật ngày càng táo bạo, liều lĩnh và nguy hiểm. Dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, truy bắt, song trước các vụ cướp giật liên tục xảy ra khiến người dân hoang mang, lo sợ mỗi khi ra đường... Dù sự việc diễn ra đã mấy tháng nhưng đến nay, khi nhắc đến vụ cướp giật mà chính mình là nạn nhân, bà N.T.C (57 tuổi) vẫn còn lo sợ. Theo bà C., hôm đó, khi hai mẹ con lưu thông trên quốc lộ 14B (huyện Hòa Vang) thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật túi xách đã đang cầm trên tay (bên trong có 6,9 triệu đồng). "Lúc đó mẹ con tôi rất hoảng sợ. Tôi không nghĩ giữa ban ngày mà đối tượng ngang nhiên cướp giật như thế. Đối tượng ra tay và tẩu thoát rất nhanh khiến mẹ con tôi không thể ngăn chặn", bà C. nhớ lại.

Không riêng gì bà C., nhiều người đi tập thể dục vào sáng sớm cũng trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp giật. Điển hình, khoảng 5 giờ ngày 15-9, trong lúc đi tập thể dục trên đường, bà V.T.L.E (72 tuổi, huyện Hòa Vang) bị hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng. Đối tượng mà bọn cướp giật thường nhắm đến là phụ nữ đi đường có mang đồ trang sức, túi xách hay những người vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại. Khi phát hiện mục tiêu, bọn chúng sẽ áp sát giật lấy tài sản rồi tẩu thoát mặc cho nạn nhân có thể bị tai nạn. Ông Nguyễn Văn Thắng (quận Hải Châu) cho rằng, tình trạng cướp giật gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân. Bởi phần lớn các đối tượng dùng xe máy chạy với tốc độ cao, ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường hoặc trong tình huống bất khả kháng. Điều này khiến bị hại có thể gặp tai nạn nguy hiểm.

Theo Công an thành phố, để nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, đơn vị chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng chống cướp giật phối

hợp công an các địa phương tăng cường tuần tra, mật phục tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện và truy xét những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng có khả năng phạm tội, cũng như chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai các phương án đấu tranh, truy xét khi xảy ra cướp, cướp giật tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) cho biết, khi xảy ra vụ cướp giật tài sản, đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp các địa phương tiến hành truy xét nhanh. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị bắt, xử lý 34 vụ, 39 đối tượng (tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%). Việc khẩn trương truy xét, bắt các đối tượng cướp giật đã ngăn chặn không để chúng gây ra các vụ mới, làm phức tạp địa bàn, ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của thành phố.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an quận Hải Châu cho biết, tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an 13 phường và lực lượng 1049, 8394 phối hợp tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; mật phục, chốt điểm, nhất là tại các tuyến đường trung tâm, địa bàn trọng điểm, nơi dễ có điều kiện xảy ra tội phạm cướp giật; kết hợp theo dõi, quản lý các đối tượng nghi vấn hoặc có biểu hiện cướp giật tài sản để áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Cũng như phát huy hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với những hành vi vi phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Bên cạnh sự manh động của bọn tội phạm thì việc người dân chưa có ý thức tự bảo vệ mình, để tài sản hở hênh, thiếu cảnh giác cũng là điều đáng báo động. Thực tế cho thấy, ngoài một số vụ cướp giật mà kẻ thực hiện lên kế hoạch từ trước, đa phần là do người dân chủ quan, để tài sản có giá trị hở hênh khi đi trên đường... Vì vậy, để hạn chế việc tài sản bị mất và góp phần cùng lực lượng chức năng làm cho thành phố luôn được yên bình, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật giật tài sản.

TRÍ DŨNG

"Bến cóc" tự phát gây mất an toàn giao thông

Độc quốc lộ 1A qua đoạn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều xe khách đón, trả khách trái quy định dưới lòng đường, vỉa hè. Những "bến cóc" tự phát không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn dẫn đến sự cạnh tranh không công bằng giữa các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.

Vào buổi chiều, tối hằng ngày, dọc quốc lộ 1A đoạn qua phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), xã Hòa Châu, Hòa Phước (huyện Hòa Vang) dễ dàng bắt gặp người dân đứng ven đường chờ xe khách đón đi các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Thời điểm này, người, phương tiện di chuyển trên đường rất đông, nhưng nhiều xe khách bất chấp đánh lái tấp vào dọc lề đường đón khách trái quy định dẫn đến nguy cơ va quệt, gây tai nạn giao thông. Ghi nhận chiều 25-9, tại vỉa hè đối diện cây xăng Hòa Hiệp số 2 (xã Hòa Châu) có khoảng 10 người đi xe khách đứng dài đến đón đi các tỉnh phía nam. Những trường hợp

này đã liên hệ trước và được nhà xe hướng dẫn chờ tại đây đến khi có xe khách đến đón. Khoảng 17 giờ, xe khách BKS 77B-013.58 tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn theo hướng từ cầu Đò chạy lại đón 1 khách nữ. Sau đó 10 phút, một xe trung chuyển BKS 43F - 000.71 tiếp tục đón hai khách và di chuyển ngược về hướng cầu Đò. 15 phút sau, xe khách BKS 47H - 055.67 đón 1 khách nữ đi tỉnh Đắk Lắk; tiếp đến là xe khách BKS 79B - 030.72 đón một khách nữ đi thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Lúc này, mật độ phương tiện di chuyển tại đây rất đông, việc tấp ngang, tấp vào lề đường để đón khách rất nguy hiểm, mất an toàn giao thông.



Xe khách BKS 43F - 007.90 chạy từ hướng cầu vượt Hòa Cẩm đến đón một khách nữ lên xe tại khu vực đối diện cây xăng Hòa Khánh 16 (quận Cẩm Lệ) tối 25-9. Ảnh: X.Đ

Khoảng 18 giờ cùng ngày, đối diện cây xăng Hòa Khánh 16 (phường Hòa Thọ Tây) có khoảng 6 người đợi xe khách đến đón. Khu vực này không có

vỉa hè nên người dân đứng dưới lòng đường để đợi. Đến 18 giờ 30, xe khách BKS 43F-007.90 chạy từ hướng cầu vượt Hòa Cẩm đến đón 1 khách nữ lên

xe và di chuyển về phía Nam. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao quốc lộ 1A (xã Hòa Phước) trong thời gian qua xuất hiện tình trạng "xe kẻ", "xe dịch vụ" đón, trả khách, chuyển khách trước cây xăng Petrolimex số 18 để đi về hướng trung tâm thành phố. Đây là khu vực ngã tư, có đông xe lưu thông trước cây xăng Petrolimex số 18 để đi về hướng trung tâm thành phố. Đây là khu vực ngã tư, có đông xe lưu thông trước cây xăng Petrolimex số 18 để đi về hướng trung tâm thành phố. Đây là khu vực ngã tư, có đông xe lưu thông trước cây xăng Petrolimex số 18 để đi về hướng trung tâm thành phố.

Bà H.N.T (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) cho biết, nhiều người thay vì đến bến xe mua vé thì tập trung tại khu vực đường quốc lộ gần nhà để bắt xe cho tiện. Chính thói quen này đã "tiếp tay" cho các nhà xe dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định. Lâu dần, các khu vực này hình thành các "bến cóc", gây mất trật tự an toàn giao

thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Còn ông V.V.D (huyện Hòa Vang) thường xuyên đi chuyển trên quốc lộ 1A cho biết, tình trạng xe đường dài đón, trả khách trên quốc lộ diễn ra trong thời gian qua, nhưng chưa thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Do đó, ngày càng có nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm đến đón, trả khách, gây lộn xộn, mất an toàn giao thông. Các cơ quan liên quan cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên nhằm bảo đảm an toàn.

Theo ông Trần Lành, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, các xe tuyến cố định không được bắt khách, trả khách trên quốc lộ. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên Báo Đà Nẵng về tình trạng trên, Thanh tra Sở Giao thông vận tải sẽ tăng cường theo dõi, kiểm tra. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.

XUÂN ĐÔNG

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hòa Nhơn trực thuộc Agribank Chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng

Agribank Chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm và khai trương hoạt động Phòng giao dịch Hòa Nhơn trực thuộc Agribank Chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ:** Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 19, thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa điểm mới:** Thửa đất số 390, tờ bản đồ số 49, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Ngày dự kiến khai trương: 16 - 10 - 2024.**
Trân trọng kính báo!



Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Cách chăm trẻ bị sốt tại nhà

1. Sử dụng thuốc hạ sốt

Do bản chất của sốt là một phản ứng có lợi của cơ thể, phụ huynh chỉ nên sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ bị sốt 38,5 độ C trở lên. Không cho trẻ dưới 2 tháng uống bất kỳ loại thuốc nào mà không có ý kiến của bác sĩ. Thuốc hạ sốt chỉ được sử dụng khi cần thiết và ngưng khi các triệu chứng không còn.

2. Tắm nước ấm cho trẻ

Cha mẹ nên cho trẻ dùng thuốc hạ sốt Acetaminophen trước khi tắm. Nếu chỉ tắm mà không dùng thuốc trẻ có thể biểu hiện run, do cơ thể cố nâng nhiệt độ cơ thể lên. Điều này có thể làm trẻ cảm thấy mệt hơn.

Lưu ý không được pha rượu vào nước tắm hoặc chà xát cơ thể trẻ với rượu hoặc tắm bằng nước lạnh.

3. Một số cách để trẻ dễ chịu hơn khi sốt

Khi bị sốt trẻ có thể cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Dưới đây là một số cách mà cha mẹ có thể thực hiện để trẻ thấy dễ chịu hơn:

- Cho trẻ uống nhiều nước để ngừa mất nước. Nước đun sôi để nguội, sữa, nước súp, nước trái cây... đều là những lựa chọn tốt.
- Nếu trẻ uống đủ nước, đừng cố ép trẻ ăn nếu trẻ không muốn.
- Đảm bảo cho trẻ được nghỉ ngơi đầy đủ.
- Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát. Ủ ấm quá mức hay mặc quần áo quá dày có thể làm cho nhiệt độ của trẻ tăng thêm.
- Nếu trẻ có biểu hiện lạnh run, hãy cho trẻ đắp thêm mền. Bỏ bớt mền đi khi trẻ không còn lạnh run nữa.

Khi nào cần đưa trẻ bị sốt đi khám?

Mặc dù phần lớn các trường hợp trẻ sốt có thể khỏi bệnh bằng cách uống thuốc hạ sốt và chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, nếu trẻ còn nóng, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi có các biểu hiện sau:

- Đối với trẻ < 3 tháng tuổi: Sốt 38 độ C (đo ở trực tràng), ngay cả khi nhìn biểu hiện bên ngoài của trẻ vẫn có vẻ tốt.
- Đối với trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi: Sốt ≥ 38 độ C (đo ở trực tràng) kéo dài hơn 3 ngày, hoặc khi trẻ có những biểu hiện không tốt như bú ít, không chịu bú... Ngoài ra, trẻ em ở mọi lứa tuổi cần phải đi khám khi nhiệt độ đo ở miệng, trực tràng, tai hoặc trán từ 40 độ C trở lên. Nhiệt độ đo ở nách từ 39,4 độ C trở lên. Co giật do sốt. Sốt liên tục không hạ (ngay cả khi chỉ kéo dài vài giờ). Sốt ở trẻ có bệnh lý nền như bệnh tim, ung thư, lupus ban đỏ hệ thống hoặc thiếu máu hồng cầu hình liềm. Sốt kèm theo phát ban trên da.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ

Giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm.



CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) duy trì hoạt động thường xuyên nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn, sinh viên về lý luận, học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: CV

Trên địa bàn thành phố có 22 CLB Lý luận trẻ sinh hoạt thường xuyên nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về lý luận, học tập nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn. Đây là môi trường để các thành viên chia sẻ ý kiến, suy nghĩ về các sự kiện chính trị - xã hội, văn hóa trong và ngoài nước, sau đó, thảo luận, nhận diện sai, đúng để thấu hiểu vấn đề. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao kỹ năng nhận diện các thông tin lệch lạc, xuyên tạc, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2018, CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên và duy trì hoạt động mỗi quý một lần. Hơn 30 thành viên tham gia CLB là những giảng viên, cán bộ Đoàn. Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Văn Công Vũ cho biết, những buổi sinh hoạt, thành viên CLB sẽ đối thoại, bàn luận, báo cáo chuyên đề với nội dung xoay quanh việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

và phong trào Đoàn. Ngoài ra, các buổi sinh hoạt giới thiệu các cuốn sách viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để các thành viên học tập, noi gương. Ngoài ra, ban chủ nhiệm CLB đang duy trì Fanpage "CLB Lý luận trẻ DUE" và đăng tải 68 bài viết nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các gương người tốt, việc tốt và sinh hoạt của CLB. Đặc biệt, thành viên trong CLB xuất sắc giành giải nhì tại hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2023 do Thành đoàn tổ chức. Sinh viên Võ Huy Hoàng (Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế) chia sẻ: "Hơn 3 năm tham gia CLB Lý luận trẻ giúp em nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng lý luận, có kiến thức nhận diện các thông tin sai lệch, xuyên tạc trong đời sống và trên mạng xã hội".

Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn Lê Xuân Thành cho biết, các hoạt động tri ân gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ

Việt Nam anh hùng, hành trình về "địa chỉ đỏ", gặp gỡ các chứng nhân lịch sử được Quận đoàn luân phiên tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, Quận đoàn triển khai mô hình "Đọc sách về Bác - Học và làm theo" đến các cơ sở Đoàn, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Mỗi tháng một lần, các chi Đoàn sinh hoạt các chủ đề "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn", "Bác Hồ với đoàn viên, thanh niên", giới thiệu, thảo luận, học tập những cuốn sách về Bác Hồ... Qua đó, giúp tuổi trẻ rút ra những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và áp dụng trong đời sống, học tập hàng ngày. Đặc biệt, Quận đoàn duy trì trang Fanpage "Tuổi trẻ quận Ngũ Hành Sơn" và thường xuyên đăng tải, lan tỏa nhiều tin, bài tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động Đoàn - hội, thu hút sự quan tâm, đồng tình,

chiesa của đồng đảo đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân.

Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ, các cơ sở Đoàn khai thác lợi thế tích cực của internet, mạng xã hội, các nền tảng số để tuyên truyền, vận động, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn. Bên cạnh đó, Thành đoàn triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Học theo Người từ những câu chuyện, những kiến thức lý luận, thực tiễn rút ra từ các bài học về Bác và tích hợp vào mã QR để sử dụng trong sinh hoạt tại chi đoàn, chi hội. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và định hướng dư luận thanh niên; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về lý luận chính trị để đầu tranh phân bác các quan điểm sai trái thù địch.

Trường ban Tuyên giáo Thành đoàn Trương Thị Ngọc Phương cho biết, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng được Thành đoàn thực hiện thông qua việc đẩy mạnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, gắn với học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn trong các đợt sinh hoạt chính trị, những sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước. Để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho tuổi trẻ thành phố đi vào chiều sâu, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường nắm bắt tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; đa dạng hóa các kênh thông tin, tuyên truyền. Gắn công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp tuổi trẻ thành phố vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, có lối sống tích cực và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc.

NGỌC QUỐC

Lần đầu tiên Việt Nam triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh zona thần kinh

Hệ thống tiêm chủng VNVC thông tin, vắc-xin phòng bệnh zona thần kinh (giời leo) đã có mặt tại Việt Nam và được triển khai tiêm lần đầu tiên tại gần 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, vắc-xin zona thần kinh (giời leo) được hãng dược phẩm GSK đưa vào sử dụng trên thế giới từ năm 2017. Đây là loại vắc-xin khan hiếm trên thế giới. Vắc-xin này đã được phê duyệt và sử dụng ở hơn 50 nước, trong đó nhiều nước đã đặt hàng số lượng lớn để đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia cho toàn dân như Vương quốc Anh, Úc, Hy Lạp, Canada, Đức, Ý, New Zealand...

Vắc-xin được chỉ định cho người lớn từ 50 tuổi trở lên và

người từ 18 tuổi có nguy cơ cao mắc zona thần kinh (người bị suy giảm miễn dịch hoặc bị ức chế miễn dịch do bệnh lý hoặc các thuốc điều trị...). Người từ 50 tuổi trở lên tiêm 2 mũi cách nhau 2 tháng. Người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc zona thần kinh tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: "Vắc-xin phòng bệnh zona thần kinh ngăn chặn sự tái hoạt động của virus đang tiềm ẩn trong các hạch thần kinh sau khi mắc thủy đậu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh zona thần kinh và các biến chứng liên quan. Đây là giải pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả cho người từ 50 tuổi hoặc 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc zona thần kinh".

B.T (Theo TTXVN)

Tin văn:

Ngày 5-10, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn triển khai Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 cùng các văn bản quy định chi tiết các luật. Cụ thể, từ ngày 1-8-2024, 2 luật cùng các văn bản quy định chi tiết đã có hiệu lực thi hành. Ngoài trừ một số quy định được chuyển tiếp, còn lại các quy định chi tiết và nội dung hướng dẫn thi hành của 2 luật được gói gọn trong 5 nghị định và 2 thông tư, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân tra cứu, áp dụng, thi hành trong thực tế.

Ngày 5-10, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Ninh (quận Hải Châu) tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 94 năm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy Đảng, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; phát động hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Hội thao thu hút 14 đoàn là các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia tranh tài ở 3 môn: kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, đi xe đạp chậm. (TRÍ DŨNG)

Đô thị

Hiệu quả từ chương trình lắp đặt wifi miễn phí tại Đà Nẵng

Hiện nay, thành phố đã thiết lập hệ thống wifi phủ sóng tại nhiều địa điểm du lịch và các khu vực như UBND các quận, huyện, phường, xã; bệnh viện, chợ và một số khu nhà trọ dành cho công nhân... qua đó hướng đến mục tiêu phổ cập thiết bị di động thông minh cho người dân.



Các khu nhà trọ, chung cư dành cho công nhân được thành phố cung cấp các trạm phát sóng wifi miễn phí. TRÔNG ANH: Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Cẩm. Ảnh: TL

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, thành phố đã có hơn 300 thiết bị phát wifi công cộng miễn phí đang hoạt động, khoảng 1.000 điểm wifi của các doanh nghiệp triển khai miễn phí tại các khu vực sân bay, nhà ga, bệnh viện, trung tâm y tế, nhà văn hóa thôn, các khu nhà trọ tập trung công nhân. Tại các khu nhà trọ thuộc các quận, huyện như Cẩm Lệ, Sơn Trà, Liên Chiểu, Hòa Vang, thành phố đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, UBND các phường để khảo sát và lắp đặt hệ thống wifi miễn phí. Tính đến ngày 24-9-2024, toàn thành phố đã có 40 khu trọ được hưởng chính sách hỗ trợ lắp đặt wifi miễn phí. Những thiết bị wifi miễn phí được lắp đặt tại các khu nhà trọ cho công nhân được kết nối với hệ thống mạng đô thị của thành phố với tốc độ truy cập internet đạt hơn 40Mbps. Anh Nguyễn Văn Báu, công nhân Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh) chia sẻ, nhờ chính sách hỗ trợ của thành phố đã giúp anh và các công nhân tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng cước phí internet mỗi tháng.

Năm 2024, thành phố tiếp tục thực hiện chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng để triển khai mở rộng hệ thống wifi về những nhà văn hóa phường, thôn trên địa bàn các quận, huyện như Hải

Châu, Hòa Vang. Theo kế hoạch đến hết năm 2024, thành phố sẽ hoàn tất lắp đặt wifi miễn phí cho 41 nhà văn hóa thôn tại 4 xã (Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc) thuộc huyện Hòa Vang; 96 điểm tại 13 phường thuộc quận Hải Châu. Bà Hồ Thị Thanh (phường Nam Dương, quận Hải Châu) bày tỏ, nhờ vào hệ thống wifi miễn phí mới được thành phố lắp đặt tại những vườn dạo, công viên trong đợt cuối tháng 8-2024 vừa qua mà bà có thể vừa tập thể dục vừa nghe nhạc, đọc sách, xem camera an ninh, điều khiển các thiết bị trong gia đình... để đăng, thuận lợi. Ngoài ra, khi đến các khu vực hành chính, chợ trên địa bàn, wifi công cộng miễn phí còn giúp tôi rất nhiều trong việc thực hiện thủ tục, thanh toán, tra cứu thông tin rất hiệu quả.

Việc thành phố liên kết với những doanh nghiệp để triển khai hệ thống

phát wifi công cộng miễn phí tại các nhà văn hóa, nhà cộng đồng hay các điểm du lịch đang là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ người dân trong tra cứu thông tin, liên lạc, truyền thông, quảng bá thương hiệu Đà Nẵng. Đồng thời, chính sách này sẽ hỗ trợ kế hoạch phổ cập điện thoại thông minh, thúc đẩy các mục tiêu về chuyển đổi số, kinh tế số, chính quyền điện tử... Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Phan Thị Thăng Lợi cho biết, để giúp người dân dễ dàng tiếp cận đến thông tin thông qua internet phục vụ các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày như tài các ứng dụng số, sử dụng các nền tảng số, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, tham gia các khóa học trực tuyến, cập nhật tin tức..., UBND quận đã thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, công

viên, vườn dạo trên địa bàn quận. Từ nay tới cuối năm 2024, UBND 13 phường sẽ phối hợp với đơn vị doanh nghiệp viễn thông thực hiện lắp đặt hệ thống wifi tại 96 điểm với kinh phí vận hành dự kiến khoảng 288 triệu đồng/năm từ nguồn ngân sách địa phương. Quận Hải Châu sẽ thực hiện chỉ đạo, phổ biến đẩy mạnh công tác hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức trao đổi, tập huấn tuyên truyền trên cơ sở sử dụng hiệu quả hệ thống wifi, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nhân dân.

Các doanh nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Việt Nam (VNPT) đang là đối tác chính của thành phố trong việc đưa wifi vào phủ sóng rộng rãi với mục tiêu thúc đẩy kinh tế, xã hội. Trước đó, VNPT Đà Nẵng đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tại khu di tích Hải Vân Quan để bổ sung hạ tầng, dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin tại nơi đây. Được biết, VNPT Đà Nẵng đã lắp đặt và hoàn thành việc phủ sóng wifi công cộng tốc độ cao tại những vị trí quan trọng tại khu di tích Hải Vân Quan và các khu vực lân cận. Ông Nguyễn Trung Hải, Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Việt Nam (VNPT) chi nhánh Đà Nẵng cho biết, việc mở rộng vùng phủ sóng đi động Vinaphone (thuộc VNPT) với mục tiêu phục vụ người dân, du khách tham quan di tích Hải Vân Quan, tăng cường việc quảng bá hình ảnh thành phố du lịch đến các nước trên thế giới. Dự kiến, trong thời gian đến VNPT tiếp tục đầu tư mở rộng sang truyền đàn quang. Ngoài Hải Vân Quan, VNPT Đà Nẵng đã phục vụ lắp đặt wifi miễn phí tại một số địa điểm du lịch khác trên địa bàn Đà Nẵng.

CHIẾN THẮNG

90 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B qua địa bàn thành phố Đà Nẵng được khởi công ngày 25-11-2023, tuy nhiên, hơn 11 tháng qua, dự án còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trước tình hình đó, UBND huyện Hòa Vang đã triển khai hội nghị phát động chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B qua địa bàn thành phố Đà Nẵng là công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ không chỉ của Đà Nẵng mà của quốc gia, hình thành nền tảng phát triển kinh tế xã hội phía tây đường Hồ Chí Minh với các trục cao tốc bắc nam và quốc lộ 1A phía đông; đồng thời kết nối với Hành lang kinh tế đồng tây 2, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương dọc tuyến đường này. Công trình sau khi hoàn thành sẽ giúp thay đổi diện mạo của ngõ phía tây của thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện Hòa Vang, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đô thị loại IV, trở thành thị xã theo tinh thần nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng "Xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị bản sắc riêng".

Với tinh thần nỗ lực phấn đấu và quyết tâm, UBND huyện đã tăng thêm nguồn nhân lực và thời gian thực hiện, thành lập nhiều tổ vận động hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. UBND huyện Hòa Vang đề nghị hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án triển khai rà soát kỹ về pháp lý, hoàn tất hồ sơ liên quan đến công tác giải tỏa đền bù cho từng hộ dân. Ban giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, các hộ dân nhanh chóng xác định và hoàn thiện lại đất với các hồ sơ sai sót về kỹ thuật theo phản ánh của người dân; tập trung tăng cường nhân lực ở từng bộ phận, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm tiến độ để ra...

UBND huyện Hòa Vang cũng đề nghị chủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công cần tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công cam kết với địa phương trên nguyên tắc "Bàn giao đến đâu, thi công đến đó". Ưu tiên hoàn thành tuyến đường từ nút giao cao tốc Hòa Liên - Túy

Loan và quốc lộ 14B đến Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang trước thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025-2030... Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền 3 xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Nhơn: công khai niêm yết và thông tin rộng rãi các chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cũng như kế hoạch, phương án tái định cư đến từng hộ dân trên địa bàn biết. Đồng thời, thành lập ngay các tổ để tập trung vận động, giải thích chính sách để người dân hiểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng, trước mắt là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện...

Ông Lê Trí Dũng, Giám đốc điều hành dự án (đơn vị nhà thầu) cho biết, dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2025 nên thời gian rất gấp rút. Hiện đơn vị triển khai thi công 4 cầu: Túy Loan, Cống Một, cầu Phẳng và cầu Lồng. Ngoài ra, đang thi công xử lý nền đất yếu và đắp đất nền đoạn từ cầu Cống Một đến cầu Phẳng, thi công đắp đất nền đoạn gần khu vực cầu Lồng...

Thời gian qua, UBND huyện Hòa Vang đã tập trung triển khai các khâu, các bước, các nhiệm vụ theo quy trình, cụ thể toàn tuyến đã xác lập 1.075 hồ sơ thửa đất phải thu hồi, bồi thường ảnh hưởng trực tiếp trên 800 hộ dân. Đến nay đã kiểm kê lập hồ sơ bồi thường 1.050 hồ sơ; đã họp xét pháp lý 980 hồ sơ; áp giá và ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường 902 hồ sơ; chi trả và bàn giao mặt bằng 342 hồ sơ. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, làm cơ sở để UBND huyện phát động phong trào thi đua, với quyết tâm 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án như kế hoạch của thành phố đề ra. "Với quyết tâm chính trị cao, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, với tinh thần và kinh nghiệm rút ra từ kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, tôi tin tưởng rằng công tác giải phóng mặt bằng sẽ được đẩy nhanh tiến độ đúng 90 ngày đêm". Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng nói.

THÀNH LÂN

Ngõ cụt sau một năm xung đột ở Gaza

Tiếp nối cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023, xung đột ở dải Gaza tiếp tục hủy hoại cuộc sống và gây đau thương cho người dân Palestine, và bây giờ lan sang Lebanon. Ngực cơ về cuộc khủng hoảng toàn diện tại Trung Đông vẫn hiện hữu, trong khi các giải pháp và sáng kiến ngoại giao ngày càng mờ nhạt.



Những người ủng hộ Palestine tập trung tại công viên ở Vương quốc Anh ngày 6-10.

Theo giới chức y tế Gaza, đơn đáp trả của Israel vào Gaza sau sự kiện 7-10-2023 khiến gần 42.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, gây ra khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Liên Hợp Quốc (LHQ), lãnh đạo các quốc gia và cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh "đổ thêm dầu vào lửa" ở Gaza và các khu vực khác ở Trung Đông trước thêm tròn một năm xung đột Israel-Hamas.

Dư luận tiếp tục kêu gọi ngừng bắn

Theo Reuters, ngày 5-10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và đổ máu ở Gaza và Lebanon. Trong thông điệp, ông Guterres nhấn mạnh ngày 7-10 là thời điểm để cộng đồng toàn cầu một lần nữa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel và bắt giữ con tin. Ông kêu gọi Hamas trả tự do ngay lập tức và về điều kiện cho các con tin, cũng như cho phép nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đến thăm những người còn đang bị giam giữ. Ông cũng bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột đã lan sang Lebanon, nơi Israel đang

đẩy mạnh tấn công Hezbollah. "Đã đến lúc phải im tiếng súng và chấm dứt nỗi thống khổ đang nhấn chìm khu vực này. Đã đến lúc vì hòa bình, luật pháp quốc tế và công lý", Reuters dẫn lời ông Guterres.

Trong khi đó, theo The Guardian, hàng ngàn người ở khắp nơi trên thế giới xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn kêu gọi chấm dứt giao tranh ở Gaza và các khu vực khác ở Trung Đông, trước thêm tròn một năm xung đột Israel-Hamas. Ngày 5-10, khoảng 40.000 người biểu tình ủng hộ người Palestine điều hành qua trung tâm thủ đô London (Anh), trong khi hàng ngàn người cũng tụ tập tại các thành phố lớn như Paris (Pháp), Rome (Ý), Manila (Philippines), Cape Town (Nam Phi) và New York (Mỹ). Đáng chú ý, các cuộc biểu tình cũng được tổ chức gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington, D.C., phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh thân thiết Israel trong các chiến dịch quân sự của chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Gaza và Lebanon.

Bất kể nỗ lực kêu gọi "xương thang" từ dư luận, Gaza vẫn tiếp tục hứng chịu các trận không kích của Israel, trong diễn biến mới nhất, ngày 6-10, CNN đưa tin, Israel không kích đến thờ Hồi giáo khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Triển vọng hòa bình mong manh

Xung đột kéo dài khiến Israel và Hamas, được hỗ trợ bởi các đồng minh tương ứng, nhiều lần thất bại trong việc đạt lệnh ngừng bắn lâu dài. Hy vọng về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột nghiêm trọng này đang dần trở nên xa vời. The Wall Street Journal nhận định, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang cận kề, lúc này dường như chính quyền Tổng thống Joe Biden không còn quá bận tâm cho những gì đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay bởi cảm giác bất lực kiểm chế một đồng minh mà mình vẫn tiếp tục ủng hộ về mặt chính trị và cung cấp hỗ trợ quân sự quan trọng như Israel. Trong khi đó, Israel đang muốn gạt Mỹ sang bên lề với

tham vọng tái định hình trật tự ở Trung Đông với các động thái tự quyết ở Gaza, Lebanon và thậm chí mục tiêu sắp tới nhiều khả năng tấn công đáp trả Iran. The Times of Israel ngày 5-10 đưa tin, quân đội Israel đang trong quá trình lên kế hoạch đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel gần đây và cảnh báo đòn đáp trả này sẽ ở mức độ mạnh mẽ. Với bản thân ông Netanyahu, chiến dịch quân sự hiện nay giúp củng cố vận mệnh chính trị của ông.

Nếu Israel chuẩn bị kết thúc các hoạt động quân sự ở Gaza, câu hỏi lớn được đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với dải đất này? Theo The Telegraph, trong kế hoạch thi điểm về cách các quan vùng lãnh thổ này sau khi Hamas bị đánh bại, chính quyền Israel có thể sẽ tạo ra các "hòn đảo" hoặc "bong bóng" địa lý nơi người Palestine không liên quan đến Hamas có thể sống trong nơi trú ẩn tạm thời. Bên trong những "khu vực nhân đạo" này, người dân Palestine sẽ dần dần nhận trách nhiệm phân phối viện trợ - một công việc hiện do các nhóm nhân đạo dưới sự giám sát của Hamas đảm nhiệm - trong khi quân đội Israel tiếp tục truy quét những chiến binh Hamas còn sót lại ở những nơi khác tại Gaza. Ở chiều ngược lại, Hamas tuyên bố sẽ chống lại các kế hoạch của Israel và cắt đứt bất kỳ sự chiếm đóng nào đang cố gắng can thiệp vào vận mệnh và tương lai của Palestine.

CNN dẫn lời Thủ tướng Netanyahu cho biết gần một năm sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, đất nước của ông hiện đang chiến đấu tự vệ trên 7 mặt trận, gồm Hezbollah ở phía Bắc, Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen, "những kẻ khủng bố" ở Bờ Tây và các lực lượng dân quân Shiite ở Iraq và Syria.

THU LÊ

5 khám phá xúng đáng cho giải Nobel

Tuần này, những nhà khoa học xuất sắc nhất sẽ được vinh danh với giải Nobel. Thật khó để dự đoán ai sẽ đoạt những danh hiệu cao quý này bởi có rất nhiều khám phá xúng đáng. CNN chỉ ra 5 khám phá đột phá thay đổi cuộc sống nhân loại cho tới nay.

Bộ gen người đầu tiên

Bản đồ bộ gen người là dự án táo bạo được khởi xướng vào năm 1990 và hoàn thành vào năm 2003. Việc giải mã mã di truyền của sự sống con người liên quan nhóm gồm hàng nghìn nhà khoa học quốc tế từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc. Công trình tác động sâu rộng đến sinh học, y học và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng một lý do khiến công trình có thể không giành được giải Nobel là số lượng lớn những nhà khoa học tham gia nghiên cứu. Theo các quy tắc do cha đẻ của giải Nobel đặt ra trong di chúc năm 1895 là chỉ có thể vinh danh tối đa 3 người cho mỗi giải thưởng - một thách thức đối với nhiều công trình bởi các nghiên cứu khoa học quy mô lớn hiện nay đòi hỏi sự hợp tác của nhiều nhà khoa học.

Chức cách mạng trong điều trị béo phì

Trên thế giới, cứ 8 người thì có 1 người phải sống chung với béo phì - con số này tăng gấp đôi kể từ năm 1990. Sự phát triển của các loại thuốc giảm cân đột phá mô phỏng loại hormone tên GLP-1, làm rung chuyển thế giới chăm sóc sức khỏe trong vài năm qua. Loại thuốc này có tác dụng hạ đường huyết và kiểm chế cảm giác thèm ăn, có khả năng mở ra kỷ nguyên mới cho việc điều trị béo phì và các tình trạng liên quan như bệnh tiểu đường tuýp 2. Svetlana Mojsos - nhà sinh hóa, Phó Giáo sư nghiên cứu tại Đại học Rockefeller; Tiến sĩ Joel Habener - bác sĩ nội tiết; Giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard, giúp xác định và tổng hợp GLP-1, và Lotte Bjerre Knudsen, cố vấn khoa học về nghiên cứu và phát triển ban đầu tại Novo Nordisk, đồng vai trò quan trọng trong việc biến GLP-1 thành loại thuốc hiệu quả thúc đẩy giảm cân mà hàng triệu người đang sử dụng hiện nay.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Theo David Pendlebury, người đứng đầu bộ phận phân tích nghiên cứu tại Viện thông tin khoa học Clarivate, AI là lĩnh vực có rất đông những nhà khoa học tham gia, nhưng ông chỉ ra hai cái tên nổi bật trong lĩnh vực này có khả năng giành giải Nobel là Demis Hassabis và John Jumper với phát minh Cơ sở dữ liệu cấu trúc protein AlphaFold của Google DeepMind - chương trình AI giải mã cấu trúc 3D của protein từ các chuỗi axit amin mà ít nhất 2 triệu nhà nghiên cứu đã sử dụng. AlphaFold hoạt động như "công cụ tìm kiếm của Google" đối với câu

trúc protein, cung cấp quyền truy cập tức thời mô hình protein được dự đoán, đẩy nhanh tiến độ trong sinh học cơ bản và lĩnh vực liên quan.

Jumper và Hassabis cho biết giải Nobel Hóa học có thể nằm trong tay của họ, cùng với nhà nghiên cứu thứ ba, David Baker, Giám đốc Viện Thiết kế Protein tại Trường Y khoa Đại học Washington, người đặt nền móng cho AlphaFold. Tuy nhiên, một số người cho rằng có thể còn quá sớm để trao giải thưởng, bởi ứng dụng AI vào nghiên cứu khoa học là lĩnh vực hoàn toàn mới.

Khoa về sinh đường ruột

Con người đang sống cùng "một thế giới nhỏ" bên trong cơ thể gồm hàng nghìn tỷ vi sinh vật - bao gồm vi khuẩn, virus và nấm, được gọi chung là hệ vi sinh đường ruột. Với những tiến bộ trong giải trình tự gen trong hai thập kỷ, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về những vi khuẩn này: chúng làm gì, cách chúng giao tiếp với nhau và tương tác với tế bào con người, đặc biệt trong đường ruột.

Tiến sĩ sinh vật học Jeffrey Gordon và Giáo sư, Tiến sĩ Robert J. Glaser tại Đại học Washington ở St. Louis, là những người tiên phong. Tiến sĩ Gordon tìm hiểu hệ vi sinh vật đường ruột ở người và cách nó định hình sức khỏe của con người, bắt đầu bằng nghiên cứu trên chuột. Ông phát hiện hệ vi sinh vật đường ruột có liên quan tình trạng suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến gần 200 triệu trẻ em. Ông đang nghiên cứu biện pháp can thiệp bằng thực phẩm cải thiện sức khỏe đường ruột.

Gen gây ung thư

Vào những năm 1970, quan điểm chính thống cho rằng ung thư vú không liên quan đến bất kỳ yếu tố di truyền nào. Tuy nhiên, với công trình nghiên cứu về sự khác biệt về gen giữa người và tinh tinh, Mary-Claire King, Giáo sư y khoa và khoa học bộ gen tại Trường Y khoa Đại học Washington, có cách tiếp cận mới. Trước khi bản đồ về bộ gen người được công bố, bà King dùng 17 năm để phát hiện, xác định vai trò của đột biến gen BRCA1 trong ung thư vú và ung thư buồng trứng. Khám phá này cho phép các xét nghiệm di truyền có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao cũng như các bước can thiệp để giảm nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như sàng lọc vú bằng và phẫu thuật phòng ngừa.

GIANGHI

Thể thao

Đa dạng các giải thể thao cho công nhân, viên chức, lao động

Những năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức đa dạng các giải thể thao cho công nhân, viên chức, lao động. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó cũng như nâng cao sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.



Các vận động viên hào hứng tham dự giải chạy bộ "Bước chạy kết nối năm 2024". Ảnh: P.N

Ngoài mục đích tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ), các giải thể thao còn là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện lớn trong năm của đất nước, của ngành. Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 6-10, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Báo Lao Động tổ chức giải chạy bộ "Bước chạy kết nối năm 2024" thu hút sự tham dự của hơn 600 vận động viên là CNVCNLĐ làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Giải gồm hai nội dung dành cho nam và nữ; trong đó, vận động viên nam chạy 10km, vận động viên nữ chạy 5km.

Vận động viên Phan Công Thắng (Công ty Crown Đà Nẵng) cho hay: "Tôi rất vui khi tham dự giải. Chuẩn bị chinh phục cự ly 10km với thành tích tốt nhất, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc chuyên môn, tôi cùng đồng nghiệp dành thời gian tập chạy bộ, đây là hoạt động ý nghĩa, bổ ích. Tôi mong muốn Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đơn vị tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao để CNVCNLĐ tham gia và thể hiện năng khiếu của mình". Cùng tâm trạng hào hứng, vận động viên Nguyễn Thị

Như Bình (Trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu) chia sẻ: "Đam mê thể thao nên tôi thường xuyên tập luyện, tham dự các giải chạy trên địa bàn thành phố. Sau khi đăng ký dự giải chạy bộ "Bước chạy kết nối năm 2024", tôi nỗ lực tập luyện 3 buổi/tuần. Không khí tranh tài sôi nổi tại giải tạo động lực để tôi tiếp tục duy trì tập luyện, thi đấu thể dục - thể thao thường xuyên hơn".

Theo ông Trần Văn Tý, Phó ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên các đơn vị phối hợp tổ chức giải nhưng nhân được sự hưởng ứng nhiệt tình của các vận động viên. Ban tổ chức sẽ mở rộng quy mô giải nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe của CNVCNLĐ đang làm việc trên địa bàn thành phố.

Cùng với giải chạy bộ, từ ngày 4 đến 6-10, Nhà Văn hóa Lao động thành phố tổ chức

giải cầu lông truyền thống lần thứ 5 năm 2024, tranh cúp Công Khanh Sport. Giải có sự tham gia của 24 đơn vị với gần 320 vận động viên là cán bộ, đoàn viên, CNVCNLĐ làm việc và sinh hoạt tại công đoàn cơ sở thuộc các cấp Công đoàn thành phố và hội viên CLB cầu lông trên địa bàn. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và theo 3 nhóm tuổi. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động thành phố, đây là giải truyền thống được tổ chức hàng năm, nhằm phát hiện những vận động viên cầu lông xuất sắc làm hạt nhân xây dựng, phát triển phong trào ở cơ sở. Bên cạnh đó, giải tạo động lực để các vận động viên duy trì tập luyện thường xuyên, nhằm hướng đến kết quả tốt nhất.

Mới đây, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức thành công giải cầu lông và bóng bàn CCVCNLĐ năm 2024, với sự tham dự của

hơn 350 vận động viên đến từ 51 cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố. Các vận động viên thi đấu môn cầu lông và bóng bàn tranh 21 bộ huy chương. Trong đó, môn cầu lông có 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; môn bóng bàn có 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ với 3 nhóm tuổi: 40 tuổi trở xuống, 41-50 tuổi và 51 tuổi trở lên. Các trận đấu tại giải diễn ra hấp dẫn, tạo không khí thi đua, thi đấu thể thao sôi nổi.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đinh Thị Thanh Hà, những giải thể thao, hội thao tạo sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho CNVCNLĐ được giao lưu, tranh tài và thể hiện tài năng thể thao. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCNLĐ. Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao phát triển, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của thể dục - thể thao, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; tạo sân chơi thể thao mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, trao đổi sức khỏe, là động lực phát triển phong trào thể dục - thể thao và phong trào lao động giới, lao động sáng tạo trong CNVCNLĐ. Phát huy những kết quả đạt được, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức tốt các giải thể thao; tham mưu xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại khu vực có đông công nhân lao động; quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để tham gia tập luyện và thi đấu thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần chăm lo đời sống tinh thần CNVCNLĐ ngày càng tốt hơn.

PHI NÔNG

10 vận động viên Việt Nam dự giải vô địch Karate trẻ thế giới năm 2024

Ngày 6-10, đội tuyển Karate Việt Nam lên đường sang Italia dự giải Karate trẻ thế giới năm 2024, diễn ra từ ngày 9 đến 13-10. Giải thu hút gần 2.000 võ sĩ đến từ 113 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tranh tài. Các vận động viên thi đấu nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đấu kháng) dành cho cá nhân, đồng đội nam, nữ theo từng nhóm tuổi quy định. Đội tuyển Karate Việt Nam dự giải với 10 tuyển thủ gồm: Bùi Ngọc Nhi, Chu Văn Đức, Hoàng Thị Thu Uyên, Mai Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phạm Thị Đào, Hà Thị Tuyết Nga, Phạm Thu Hồng... Trong số này, các gương mặt được kỳ vọng đạt kết quả tốt là Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Hoàng Thị Thu Uyên. Giải vô địch trẻ thế giới được Liên đoàn Karate thế giới tổ chức 2 năm/lần. Năm 2022, đội tuyển Karate Việt Nam giành 1 HCV của võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly tại hạng 53kg kumite nữ lứa tuổi trẻ. Mới đây, Diệu Ly tham dự giải Karate vô địch châu Á năm 2024 với đội tuyển Karate Việt Nam và giành 1 HCV kumite đồng đội nữ. Ngoài Việt Nam, các đội Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia... cũng cử lực lượng trẻ tốt nhất dự giải.

THÀNH DANH

Tin văn

● Kết thúc giải bán cung trẻ châu Á năm 2024, đội tuyển bán cung Việt Nam giành 2 HCD. Cụ thể, ở nội dung đồng đội cung 1 dây nữ, Nguyễn Thị Kim Ngân, Triệu Huyền Diệp và Vũ Thị Yến giành 1 HCD; ở nội dung đôi nam cung 1 dây, vận động viên Triệu Huyền Diệp và Nguyễn Minh Đức giành 1 HCD. 3 đội tuyển đứng ở nhóm đầu trên bảng tổng sắp huy chương là chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Hàn Quốc. Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển bán cung trẻ Thái Lan giành 1 HCB, Malaysia giành 1 HCD. Sau giải đấu này, các cung thủ chuẩn bị cho giải vô địch bán cung quốc gia năm 2024 diễn ra vào tháng 10 tại Vĩnh Phúc.

● Tay vợt sinh năm 2010 Nguyễn Anh Hoàng vượt qua 47 vận động viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á để lập cú đúp vô địch ở 2 nội dung đơn nam U-14 và U-16 giải Pickleball trẻ châu Á - Asia Pickleball Junior Championships đang diễn ra tại tỉnh Quảng Nam. Nguyễn Anh Hoàng có biệt danh "Hoàng Samurai" từng là vận động viên của đội tuyển quần vợt Việt Nam, hiện thi đấu cho đội trẻ Syplik Pickleball. Với lợi thế từ bộ môn quần vợt trước đó và sự nhạy bén, kỹ năng linh hoạt, Anh Hoàng là cái tên sáng giá cho tương lai của Pickleball Việt Nam. Giải Pickleball trẻ châu Á thu hút hơn 100 vận động viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam diễn ra đến hết ngày 7-10. (TĐ)

QUẢNG CÁO

ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MB